



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๓๑

ที่ กษ ๑๐๐๒/ กคกท

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ย้ายข้าราชการในตำแหน่งระดับผู้ปฏิบัติหรือตำแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร

ภายในหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๑ - ๖

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๗๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งเวียนเรื่องกำหนดช่วงเวลาในการย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ หรือตำแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร โดยกำหนดให้พิจารณาย้ายข้าราชการภายในหน่วยงานได้ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ให้ดำเนินการภายในเดือนมกราคม และครั้งที่ ๒ ให้ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาการย้ายภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวในกรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการบริหารตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการภายในสังกัดหน่วยงานส่วนกลางในตำแหน่งระดับผู้ปฏิบัติ หรือตำแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือย้ายสลับเปลี่ยนภายในหน่วยงาน (ภายในกองหรือสำนักที่ตนสังกัด) โดยแจ้งความประสงค์ผ่านต้นสังกัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (นับวันที่สำนักงานเลขานุการกรมประทับตราลงรับเรื่อง) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อัตราว่างเพื่อการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ กรณีการย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการรายใดที่ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการไม่ถึง ๑ ปี หากจะย้ายต้องได้ดำเนินการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนวคิดที่ได้เสนอไว้แล้วเสร็จจึงจะย้ายได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรรณพ คงอภิรักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ด่วนที่สุด



ที่ กษ ๑๐๐๒/ ๑๑๖๖

กรมส่งเสริมการเกษตร

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ย้ายข้าราชการในตำแหน่งระดับผู้ปฏิบัติหรือตำแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร ภายในหน่วยงาน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๗๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดช่วงเวลาในการย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ หรือตำแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร โดยกำหนดให้พิจารณาย้ายข้าราชการภายในหน่วยงานได้ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ให้ดำเนินการภายในเดือนมกราคม และครั้งที่ ๒ ให้ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาการย้ายภายใน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวในกรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการบริหารตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานราชการของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการย้ายข้าราชการในตำแหน่งระดับผู้ปฏิบัติไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือย้ายสับเปลี่ยน ภายในจังหวัดในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร โดยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา ๕๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. กรณีย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้จังหวัดตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งว่างจากกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนดำเนินการย้าย

๒. กรณีการย้ายข้าราชการที่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ที่อยู่ระหว่างการประเมินผลงานฯ) ไม่สามารถกระทำได้ แต่หากมีการดำเนินการในกรณีดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรต้องยกเลิกการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคลนั้น เช่น ยกเลิกการย้ายหรือยกเลิกการดำเนินการที่อยู่ระหว่างเลื่อนระดับ

๓. กรณีการย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรายใดที่ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการไม่ถึง ๑ ปี หากจะย้ายต้องได้ดำเนินการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนวคิดที่ได้เสนอไว้แล้วเสร็จจึงจะย้ายได้

๔. ขอให้จังหวัด...

๔. ขอให้จังหวัดดำเนินการออกคำสั่งให้แล้วเสร็จและส่งสำเนาคำสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๕ ชุด ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (นับวันที่สำนักงานเลขานุการกรมประทับตราลงรับเรื่อง) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวกรมส่งเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อัตราว่างเพื่อการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ หากจังหวัดไม่มีความประสงค์จะย้ายข้าราชการ ขอให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเกษตรกรจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรรพรรณ คงอภิรักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๓๑

E-mail : person30@doae.go.th